

เป็นเรื่องน่ายินดีที่สุด ๆ เมื่อ **น้องอัม** หรือ นายอุเทน ไชยเลิศ อายุ 20 ปี ได้ส่งคลิปมาสมัครร้องเพลงในรายการ **"ไมค์หมดหนี่"** ของช่องเวิร์คพอยท์ เพื่อหาเงินปลดหนี้ 25,000 บาทให้แม่ เพราะรู้ตัวเองว่าจะอยู่ได้อีกไม่นาน ทำให้ทีมงานสนใจ คัดเลือกเข้ามาร่วมร้องเพลงเพื่อปลดหนี้ในรายการ **กระทั่งรายการออกอากาศไปเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ก็มีผู้ใจบุญ**

**หลังไหลช่วยเหลือน้องอัมบริจาคมากมาย จนตอนนี้ยอดเงินทะลุ 5 ล้านบาทแล้ว!!!** ซึ่งล่าสุดน้องอัมได้บอกปิดรับบริจาคแล้ว เพราะเงินที่ได้มามากเกินพอแล้ว จึงฝากขอบคุณรายการไมค์หมดหนี่และน้ำใจจากคนไทยที่ร่วมบริจาค ทำให้ชีวิตดีขึ้น

โดย **น้องอัม** จะนำเงินไปซ่อมแซมบ้าน ส่งน้องเรียนทำบุญ และนำเงินบางส่วนไปให้ **ป้าจุก** **แสนสุข** **ชัยบำรุง** คน



**เสนาสิง ร้องให้ตลอดเวลา**

## 'เสนาสิง' ร่ำไห้! ฝากขอบคุณคนไทย หลังไหลช่วยน้องอัม ยอดบริจาคทะลุ 5 ล้าน!!!

ที่เข้ามาแข่งขันด้วยกัน ซึ่งในวันนั้นน้องอัมไม่ได้เข้ารอบไปปลดหนี้ เพราะแพ้ป้าจุก ซึ่งแม้ว่าป้าจุกจะได้เข้ารอบไปปลดหนี้ แต่ก็ไม่มีสิ่งที่จะอยากช่วยเหลือน้องอัม โดยเธอกล่าวกลางรายการในวันนั้นว่า ถ้าตนเองชนะได้เงินจากรายการ จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือน้องอัม แต่ปรากฏว่าป้าจุกไม่สามารถเลือกได้เงิน จึงไม่สามารถช่วยเหลือน้องอัมได้ ซึ่งบรรยากาศในการบันทึกเทปในสตูดิโอวันนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาและความซาบซึ้ง โดยเฉพา



**ทีมงานเดินทางไม่ลืมน้องอัมที่บ้าน**



**สภาพบ้านของน้องอัม**

พิชิตกร เสนาสิง-สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ ถึงกับหลังน้ำตาออกมาไม่ขาดสาย เพราะได้ฟังเรื่องราวของน้องอัมแล้วสงสารจับใจ โดยเจ้าตัวเผยว่า **"มันเป็นความภูมิใจ มันเป็นความปลื้มปริ่ม มันเป็นความสุขล้วน มันเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย คนไทยเวลาที่เห็นเพื่อนคนไทย คนในสังคม ตกทุกข์ได้ยาก จะ**

**รู้สึกอยากช่วยเหลือและแบ่งปันกัน ซึ่งเป็นไปตามกระแสพระราชดำริส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อนักแสดงก็โทรฯ**

**มาหาผม ต่างก็หาเบอร์บัญชีเพื่อโอนเงินไปช่วยเหลือ เรารู้สึกดีใจมากที่เราได้ช่วย**



**วันที่น้องอัมขึ้นทงงานขึ้นทีแรก - 'ไมค์หมดหนี่'**

เหลือเด็กคนหนึ่ง เหมือนเราเป็นหนึ่งใน สะพานบุญ คนที่มีกำลังทรัพย์ ก็ร่วมกัน บริจาคเงินเพื่อให้เค้าได้รู้ว่ เค้าไม่ได้อยู่โดด เดี่ยว ผมอยากให้น้องอัมเค้ามีความสุขทั้ง กายทั้งใจ วันนี้เราปิดรับบริจาคไปแล้ว ผมขอ ขอบคุณทุก ๆ คน แทนน้องอัม ขอขอบคุณน้ำใจ ของคนไทยที่หลังไหลมาจากความเห็นอก เห็นใจ ส่งมาให้ น้องอัมที่กายพิการ แต่ใจไม่ พิการ์”

งานนี้ทางทีมงานก็อัมบุญ ที่ได้เป็น สะพานบุญเชื่อมให้ผู้ชมได้ช่วยเหลือน้องอัม ซึ่งอยู่ที่บ้าน ด.แสงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้อง เพลงในรายการไม่ค์หมดหนี้ น้องอัมป่วยเป็น โรคล้ามเนื้ออ่อนแรง เดินไม่ค่อยสะดวก และเดินไม่ไหวตั้งแต่อยู่ ป.4 จึงต้องลาออก จากโรงเรียน โดยผู้เป็นแม่พาไปรักษาที่โร งพยาบาลใกล้บ้านโดยใช้บัตรทอง 30 บาท จากนั้นก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล ราชวิถี จากการบอกเล่าของ นางคำแพง เป็นนา (แม่น้องอัม) เล่าว่า หมอบอกว่า น้องเป็นโรคล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่มีทาง รักษาหาย และบอกว่าคนที่ เป็นโรคนี จะสามารถมีอายุอยู่ได้ถึง 20 ปี เพราะจะมีปัญหา เรื่องความดัน และการหายใจเนื่องจากปอด จะมีขนาดเท่าปอดของเด็กแรกเกิด.